

สรุปกิจกรรมตามโครงการชุมชนพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

.....

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

-ตามเอกสารแนบท้าย-



เวลา 09.00 น. นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
กล่าวเปิดโครงการชุมชนพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้เราพบกันเพื่อดำเนินงานตามโครงการชุมชนพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ 2562 เนื่องด้วยเราได้ประกาศรับสมัครผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการจากกลุ่มครัวเรือน
อาสาตำบลแม่ทา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่ง ณ วันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 58 คน

ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้ดำเนินการสัมมนา นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา



/วัตถุประสงค์...

-2-

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ตามโครงการ

1. เพื่อชี้แจงนโยบายจังหวัดเชียงใหม่ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้ครัวเรือนต้นแบบทราบ

จังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือสั่งการให้เป็นนโยบายจังหวัดเชียงใหม่ ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้จัดทำบัญชีครัวเรือน ตามโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว 1580 โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้บัญชีครัวเรือน แก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาหนี้สินในครัวเรือน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 และให้รายงานให้จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอได้ทราบระหว่างเดือน เมษายน 2562-กันยายน 2562 โดยให้รายงานทุกๆวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ของทุกเดือน

2. เพื่อให้เกิดการวางแผนงานในการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาและกลุ่มครัวเรือนอาสาตำบลแม่ทา

3. เพื่อให้คณะทำงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานร่วมกัน

สัมมนาหัวข้อแนวทางการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่ทา

ผู้ดำเนินการสัมมนา นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา



จากนโยบายจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีหนังสือสั่งการให้เราดำเนินการ ที่ไหนยังไม่มีโครงการให้เพิ่มแผนเข้าสู่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 แต่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เราได้ดำเนินงานร่วมกันในนามของกลุ่มครัวเรือนอาสาหลายปี

ดังนั้น ในการทำงานด้านการส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน เราจะไม่ทำแค่นโยบายของจังหวัด แต่เราจะทำตามแนวทางที่เราได้วางไว้ตลอดมา จะเน้นเฉพาะกลุ่มที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการก่อน โดยมีการเปิดให้สมัครเข้าร่วมโครงการก่อน และจะเริ่มพัฒนากลุ่มคนเหล่านี้ก่อนให้เป็นรูปธรรม จะแก้ไขปัญหาคือครัวเรือนของท่านที่เป็นปัญหาที่แท้จริง ซึ่งจะต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาในครัวเรือนเพื่อนำไปสู่แนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ในส่วนรายงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องรายงานให้จังหวัดทราบ เราก็ต้องทำต่อไป แต่ทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ เกิดผลสัมฤทธิ์กับครอบครัวให้ได้มากที่สุด /มีเป้าหมาย...

-3-

มีเป้าหมาย คือ เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับครัวเรือนได้ ในส่วนของคนที่ไม่มีปัญหาสามารถเห็นแนวทางการต่อยอดรายได้และลดรายจ่าย นำไปสู่ครัวเรือนที่มีความสุข โดยจะมีการติดตามงานทุกๆ 3,6,9,12 เดือน โดยจะใช้ข้อมูลจากบัญชีครัวเรือนที่ท่านได้ทำส่งมาให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เพื่อให้ทราบสิ่งที่ต้องการและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด

ความคาดหวังหลังจากผ่านไป 1 ปี จะช่วยแก้ไขปัญหาในครัวเรือน และเกิดแนวทางการพัฒนาอาชีพของประชาชนในตำบลแม่ทาได้ นำไปสู่การต่อยอดเป็นต้นแบบขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ทาต่อไป

บรรยายวิธีการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วิทยากรบรรยาย นางฐิติรักษ์ ศักดิ์รักษ์ คณงานทั่วไป

รายละเอียดตามแบบสำรวจการจัดทำบัญชีครัวเรือน ตามโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเอกสารแนบ โดยให้แต่ละหมู่บ้านที่ดำเนินการเสร็จทุกรอบเดือนรวบรวมไว้ที่หัวหน้ากลุ่มของแต่ละหมู่บ้าน ถ่ายรูปส่งเข้า

กลุ่มครัวเรือนอาสาตำบลแม่ทา เพื่อให้เจ้าหน้าที่การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบได้ปรี้นและบันทึกในแบบฟอร์ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา สรุปและประเมินผลการสัมมนา พร้อมกล่าวปิดโครงการชุมชนพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การทำบัญชีครัวเรือน อยากรให้ครัวเรือนอาสาได้ใช้ในการวิเคราะห์ตัวเอง สามารถนำมาพัฒนาอาชีพของครัวเรือนตนเองได้ ในส่วนของโครงการที่จะหนุนเสริมกลุ่มครัวเรือนอาสาในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะมาช่วยส่งเสริมให้กับครัวเรือนอาสา มีดังนี้

1.ปุ๋ยหมัก ขนาด 1 ตัน จำนวน 70 กองๆละ 2,300 บาท โดยให้ใช้เศษใบไม้และมูลสัตว์ใส่สลับกัน ขนาดความสูง 1 เมตร ความยาว 3 เมตรและความกว้าง 1 เมตร โดยให้เป็นรายกลุ่มๆละ 10-15 คนขึ้นไป

2.น้ำหมัก จำนวน 13 กลุ่ม สนับสนุน ถัง 200 ลิตรและกากน้ำตาล

3.โตโนไมด์(ปูนขาว) จำนวน 70,000 กก. สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน โดยแจกให้ในนามกลุ่ม ผู้ที่จะได้รับปูนขาวนั้น จะต้องขุดดินมาให้ 1 กก.ส่งให้ อบต.แม่ทาด้วย

และจากประเด็นความต้องการในการพัฒนาดินของสมาชิก คือ เมล็ดพันธ์ถั่วชนิดต่างๆ สำหรับปลูกคลุมดิน,บำรุงดิน จะขอประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ถ้าได้เรื่องอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง